



หลักสูตรสังคมศาสตร์

THAI

หลักสูตรสังคมศาสตร์ เป็นหลักสูตรสายสามัญที่จะทำให้คุณได้รับประกาศนียบัตรเตรียมอุดมศึกษา (högskoleförberedande examen) เมื่อเรียนจบ

หลักสูตรสังคมศาสตร์เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์และสังคม ตลอดการดำเนินชีวิตและสังคมในปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในสาขาสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาที่กว้างขวาง ในระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรนี้มีสามสาขาวิชาให้เลือกเรียน ได้แก่

สาขาพฤติกรรมศาสตร์

- คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ การขัดเกลาทางสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน ในฐานะสมาชิกกลุ่ม และในฐานะประชากรของสังคม คุณจะได้อะไรเกี่ยวกับการสื่อสาร การเรียนรู้ และภาวะความเป็นผู้นำ

สาขาสื่อ สารสนเทศ และการสื่อสาร

- คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคม เทคโนโลยีสื่อ วารสารศาสตร์ สารสนเทศ โฆษณา และรูปแบบการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์ คุณจะได้อะไรเกี่ยวกับอิทธิพลต่อความคิดเห็นและความเข้าใจต่อโลกภายนอกของมนุษย์อย่างไรบ้าง

สาขาสังคมศาสตร์

- คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม และเงื่อนไขการดำรงชีวิตของมนุษย์ คุณจะได้อะไรเพิ่มเติมความรู้ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม โดยการตีความการอธิบาย โดยใช้วิธีการทางด้านสังคมศาสตร์เป็นตัวช่วย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้

คุณสามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมสวีเดนและสังคมโลก คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนและสังคม และเรียนรู้ว่าเงื่อนไขการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน คุณจะได้อะไรเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งในแง่ที่เป็นปัจเจกชน สมาชิกกลุ่ม และประชากรของสังคม คุณจะได้อะไรเกี่ยวกับโครงสร้าง กิจกรรม และหน้าที่ของสังคม รวมทั้งจะได้วิเคราะห์บททวนประเด็นเรื่องประชาธิปไตย การสื่อสาร จริยธรรม เพศ สิ่งแวดล้อม และอำนาจ ในมุมมองด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

โครงสร้างของหลักสูตร

วิชาเอกซึ่งเป็นวิชาร่วมของหลักสูตรนี้ (programgemensamma karaktärsämnen) ได้แก่ วิชาปรัชญา ภาษาสมัยใหม่ และจิตวิทยา นอกเหนือจากกลุ่มวิชาสองกลุ่มข้างต้นแล้ว คุณยังจะมีโอกาสได้เลือกเรียนวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเชิงลึกหรือเชิงกว้างผ่านหลักสูตรนี้ได้ อีกด้วย ซึ่งวิชาเหล่านี้เรียกว่าวิชาโท (programfördjupning) เช่น วิชาภาพเคลื่อนไหว ทัศนศิลป์ ชีววิทยา การสร้างสรรค์งานดิจิทัล การผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ปรัชญา ภูมิศาสตร์ การสื่อสารด้วยภาพ กฎหมาย ศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารโดยผ่านสื่อ ภาษาสมัยใหม่ การศึกษา จิตวิทยา สังคมวิทยา และเทคโนโลยีการสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น ให้คุณ

สอบถามกับทางโรงเรียนว่ามีวิชาโทอะไรให้เลือกบ้าง และนอกจากนี้ก็ยังมวิชาเลือกเสรี (individuell val) ซึ่งคุณสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ตามความต้องการอีกด้วย ให้คุณสอบถามกับทางโรงเรียนว่ามีวิชาอะไรให้เลือกเรียนได้บ้าง

รูปแบบของการทำงาน

การเรียนหลักสูตรนี้คุณสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และคิดในเชิงวิจารณ์ โดยคุณสามารถเรียนรู้ที่จะแยกแยะว่าค่ากล่าวใดบ้างที่มีข้อเท็จจริงสนับสนุน ตลอดจนได้เรียนรู้ที่จะแยกความรู้สึกและค่านิยมออกจากข้อมูลที่มาจากหลายๆ แหล่ง คุณจะได้อ่านคน จัดการ และกลับมารองความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมาจนตกผลึก

คุณสามารถพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานได้เองโดยลำพังได้ ฝึกความรับผิดชอบ และกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ ตลอดจนสามารถนำไอเดียต่างๆ มาลงมือปฏิบัติได้

โครงการนั้มัธยมปลาย

ก่อนที่คุณจะจบหลักสูตรสังคมศาสตร์ คุณจะทำได้ทำโครงการนั้มัธยมปลาย (gymnasiearbete) ซึ่งเป็นโครงการชั้นใหญ่หนึ่งชิ้น โดยคุณจะต้องกำหนดโจทย์ปัญหาขึ้นมา แล้ววางแผนดำเนินการ และประเมินผลของงาน โดยอาศัยขอบข่ายความรู้ที่คุณได้เรียนมาจากหลักสูตร

ข้อควรคำนึง

หากคุณต้องการคุณวุฒิพิเศษเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ คุณควรวางแผนการศึกษาให้ดี คุณควรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ หากต้องการศึกษาต่อ ในวิชาเลือกเสรีคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนวิชาเพิ่มได้อีกหนึ่งวิชาเสมอ ซึ่งคุณจะเลือกเรียนวิชาพลและสุขศึกษา หรือวิชาทางด้านสุนทรียศาสตร์ก็ได้